



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๘
ที่ ตร ๐๐๐๙/ว **๕๒๒** วันที่ **๒๐** พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เรียน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายแก่ประชาชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาซึ่งครอบคลุมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายวินัย ชัยนิตย์)
เกษตรจังหวัดตราด

คิวอาร์โค้ด (QR Code) เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) (ระบบกลางทางกฎหมาย) สำหรับการแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>https://bit.ly/๔๔gWMOz</p> 
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗</p>	<p>https://bit.ly/๓We๔๒Zx</p> 
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>https://bit.ly/๔amgSZU</p> 
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) รวมระเบียบและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>https://bit.ly/๔amgSZU</p> 
<p>ดาวน์โหลดคำอธิบายสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>https://bit.ly/๓xlnuqd</p> 